



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG Khảo sát tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 20/6, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đã công bố hết dịch; còn 255 xã có dịch hoặc chưa được thẩm định công bố hết dịch theo quy định. Hiện nay, dịch bệnh đang có chiều hướng giảm dần tại hầu hết các địa phương. Tổng đàn lợn hiện có tại các địa phương là 563.000 con. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp tục phát sinh tại các trang trại. Tính đến hết

ngày 16/6/2019, toàn tỉnh đã tiêu hủy 353.730 con lợn các loại với tổng trọng lượng trên 17.600 tấn, bằng 35,8% tổng đàn lợn trong tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy là 685,5 tỷ đồng, trong đó trung ương hỗ trợ 70% tương đương với 479,85 tỷ đồng. Chính phủ đã có quyết định tạm cấp (Xem tiếp trang 4)

ĐẠO QUYÊN

### Thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng do thiên tai gây ra trong năm 2018

Sáng ngày 20/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; lãnh đạo một số bộ, ngành dự họp. Tại điểm cầu

Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo huy động, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh dự hội nghị. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, năm 2018 toàn quốc có 224 người chết và mất tích do thiên tai gây ra; 1.967 nhà bị đổ, trôi; 31.335 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 261.337ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.159ha cây công nghiệp, (Xem tiếp trang 4)

PHẠM HƯNG



Lực lượng chức năng xử lý sự cố tràn bờ bao tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

### Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền

Chiều ngày 20/6, Huyện ủy Quỳnh Phụ phối hợp với Báo Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2018 - 2020 giữa Báo Thái Bình với huyện Quỳnh Phụ. Sau 1 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền, Báo Thái Bình đã tập trung tuyên truyền công tác triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; biểu dương những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Tuyên truyền các chương trình trọng tâm, các khẩu đột phá, nhóm giải pháp thực hiện (Xem tiếp trang 4)

TRINH CƯỜNG

### TIẾN HẢI, VŨ THƯ Tiếp sức mùa thi năm 2019

\* Kỳ thi THPT quốc gia năm nay trên địa bàn huyện Tiên Hải có 4 điểm thi ở các trường: THPT Tây Tiên Hải, THPT Nam Tiên Hải, THPT Đông Tiên Hải, THPT Hoàng Văn Thái, với 2.111 thí sinh đăng ký dự thi, 91 phòng thi. Chương trình tiếp sức mùa thi được các đội thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn tham gia với các hoạt động như: tư vấn, phát nước uống miễn phí, bảo đảm vệ sinh, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi... Ngoài ra, các đội thanh niên tình nguyện tiếp nhận các phần ảnh của thí sinh và người nhà thí sinh, thông tin đến các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hỗ trợ thí sinh. Rà soát các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón để phân công tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ và động viên thí sinh trong ngày thi.

\* Nhằm chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh lớp 12 và giúp các em có thêm động lực để vượt qua kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2019.

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức tiếp sức trong 4 ngày từ 24 - 27/6 bao gồm các hoạt động như: phục vụ nước uống miễn phí cho tất cả thí sinh và người nhà tại các điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Hùng Vương, chuẩn bị cơm ăn và hỗ trợ đi lại cho các thí sinh ở xa, xử lý rác thải, bảo đảm trật tự khu vực thi và xử lý các tình huống phát sinh đối với thí sinh. Trước đó, Hội đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 60 em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn của 6 trường THPT trong huyện.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đồng hành cùng thí sinh, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

MẠNH THẮNG - THU TRANG

### PHƯƠNG LÊ HỒNG PHONG Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá so với cùng kỳ

Sáng ngày 20/6, Thường trực Thành ủy Thái Bình tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy phường Lê Hồng Phong về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của phường Lê Hồng Phong ổn định và phát triển; các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với cùng kỳ. Công tác thu chi ngân sách được bảo đảm chi đúng, chi đủ cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 2 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng, môi trường được duy trì thường xuyên. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. Công tác xây dựng, chính đồn Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

(Xem tiếp trang 4)  
MINH NGUYỆT

### HƯNG HÀ Cập nhật kiến thức và thông tin thời sự cho ngành Giáo dục

Sáng ngày 20/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức và thông tin thời sự dành cho cán bộ quản lý ngành Giáo dục và giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Giáo dục công dân.

Trong 1/2 ngày, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Giáo dục công dân trong huyện đã nghe thông tin tình hình thời sự nổi bật thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Giáo dục công dân trong huyện nắm vững những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong toàn ngành Giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát triển năng lực quản lý, năng lực dạy học và vận dụng sáng tạo trong việc giảng dạy môn Lịch sử và môn Giáo dục công dân trong trường học hiện nay.

TRÚC LÀNH  
(Đài TTTH Hưng Hà)

## Tác nghiệp ở Trường Sa

(Xem trang 3)



## Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác

(Xem trang 2)